



รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ
ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง
ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือน มีนาคม 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.ห้วยราช จว.บุรีรัมย์ โทร. ๐ ๔๔๖๙ ๖๐๑๔

ที่ ๐๐๑๘(ปร).(๒๙)/- วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน ผกก.สก.ห้วยราช

ตามคำสั่ง สก.ห้วยราช ที่ ๕๐/๒๕๖๗ ลง ๑๙ ม.ค.๖๗ เรื่อง แต่งตั้งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของรัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อ ๐๒๓ โดยกำหนดให้รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของทางราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง ประจำเดือน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการฯ สก.ห้วยราช ขอรายงานผลการดำเนินการ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่ออนุมัติและเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.

(พิศาล ศิริวิโรจน์)

สว.อก.สก.ห้วยราช/กรรมการ/เลขานุการ

-ทราบ

-ลงข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์

พ.ต.อ.






(ประดิษฐ์ ทะประสิทธิ์จิตต์)

ผกก.สก.ห้วยราช

๑ เม.ย.๖๗

รายงานผลการจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค และการจัดเก็บของกลาง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ สถานีตำรวจภูธรห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

กิจกรรม	การดำเนินงาน	รูปถ่ายกิจกรรม
การจัดการทรัพย์สินของทางราชการ	<p>1. อาวุธปืนของทางราชการ</p> <p>- ยืมอาวุธปืน ดำเนินการตามขั้นตอนบันทึกขอเบิก-จนท.ตรวจสอบ-สว.อก. ให้ความเห็นชอบ-หน.หน่วยอนุมัติจนท.ลงบัญชีคุม และให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>- หน.หน่วย ตรวจสอบอาวุธปืนเดือนละ 2 ครั้ง ทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน อยู่ครบทุกระบอก สภาพใช้งานได้ปกติและให้ถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด</p>	
	<p>- คืนอาวุธปืน ดำเนินการตามขั้นตอนบันทึกส่งคืน-จนท.ตรวจสอบ-สว.อก. ให้ความเห็นชอบ-หน.หน่วยอนุมัติ-จำหน่ายจากบัญชีคุม-เก็บเข้าคลัง</p>	
	<p>วันที่ 27 มี.ค.67 หน.เจ้าหน้าที่พัสดุฯ เรียกตรวจสอบอาวุธปืนยาว(M4) จำนวน 12 กระบอก ครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีคุม สภาพการใช้งานได้ปกติ</p>	
	<p>2. ยานพาหนะของทางราชการ</p> <p>วันที่ 27 มี.ค.67 เจ้าหน้าที่พัสดุ นำรถยนต์เช่าของทางราชการเข้ารับการซ่อมบำรุงตามระยะ</p>	
การจัดการของบริจาค	-ไม่มีของบริจาค-	
การจัดเก็บของกลาง	1. ยาเสพติด	

	<p>- ยาบ้า 224 เม็ด</p> <p>- ส่งตรวจพิสูจน์ที่ พฐ.จว.บุรีรัมย์ ทั้งหมด ส่วนที่เหลือจากการตรวจ พิสูจน์ พฐ. ส่ง อย. มีหลักฐานสามารถ ตรวจสอบได้</p>	
	<p>2. กระสุนปืน</p> <p>กระสุนปืนขนาด 9 มม.จำนวน 1 นัด</p> <p>- ส่งตรวจพิสูจน์ที่ พฐ.จว.สุรินทร์ เมื่อตรวจเสร็จแล้ว พฐ. ส่งกลับเพื่อให้ สภ.เก็บรักษา รอคำสั่งศาลเมื่อผลคดีถึง ที่สุด ส่งคืนหรือทำลาย ภายใน 30 ก.ย.ของทุกปี มีหลักฐานสามารถ ตรวจสอบได้</p>	
	<p>3. ทรัพย์สินอื่นๆ</p> <p>-โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง ใช้ในการ กระทำความผิด เก็บรักษาที่ห้องเก็บ ของกลาง ติดป้ายแสดงรายละเอียด รอ คำสั่งศาลเมื่อคดีถึงที่สุด</p>	

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ. 
(ประดิษฐ์ ทะประสิทธิ์จิตต์)
ผกก.สภ.หัวยราช